

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ TỔ CHỨC GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN K13

Ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại giảng đường 1, Khoa Kinh tế - Quản trị, Trường Đại học Hải Dương đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt sinh viên khóa mới K13, trao học bổng tiếng Anh Futurelang, giao lưu với giám đốc Viettel thành phố Hải Dương.



Ảnh: Ban lãnh đạo Viettel TP Hải Dương và Futurelang chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên và giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị

Các bạn tân sinh viên K13 Khoa Kinh tế - Quản trị được làm quen với ban lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên của Khoa; nắm được đặc điểm cơ cấu tổ chức, đội ngũ giảng viên, các ngành đào tạo, chương trình đào tạo, các hoạt động phong trào cũng như kế hoạch phát triển của Khoa trong năm học 2023 - 2024. Chương trình cũng dành thời gian giải đáp những thắc mắc của tân sinh viên liên quan đến vấn đề học tập và ngoại khóa.



Ảnh: ThS. Vũ Thị Thảo, Phó trưởng khoa Kinh tế - Quản trị giới thiệu về Khoa



Ảnh: Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Khoa Kinh tế - Quản trị



Ảnh: Ban lãnh đạo Viettel TP Hải Dương tặng hoa chúc mừng

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Giáo dục Futurelang đã trao học bổng tiếng Anh Futurelang cho 10 tân sinh viên có điểm số trúng tuyển cao đến từ các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế và Quản trị văn phòng.



Ảnh: Bà Phạm Thị Duyên- Đại sứ thương hiệu Futurelang trao học bổng khóa học tiếng Anh cho 10 tân sinh viên



Ảnh: TS. Lê Nguyệt, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị phát biểu tại sự kiện

Tại buổi gặp mặt, TS. Lê Nguyệt nhấn mạnh về kế hoạch và phương hướng hoạt động của Khoa năm học 2023-2024: Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức mới, nghiên cứu chọn học phần mới phù hợp để cải tiến chương trình đào tạo; tăng cường hợp tác, liên kết sâu rộng với doanh nghiệp nhằm tạo môi trường cho các em đi trải nghiệm, thực tế, thực hành, thực tập cũng như kết nối việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh trang bị kiến thức nghề nghiệp, các ngành học tăng cường trang bị kỹ năng mềm, giao tiếp và kỹ năng nghề nghiệp, mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho sinh viên. Đây là 3 trụ cột chuẩn đầu ra trong mỗi chương trình đào tạo mà Khoa đặc biệt chú trọng và thường xuyên đổi mới, tạo hành trang cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được việc ngay.

Bên cạnh đó, TS. Lê Nguyệt cũng giới thiệu một số hoạt động trọng tâm của khoa dự kiến tổ chức trong năm học 2023-2024 cho các tân sinh viên nắm được và tham gia: ***Chương trình tọa đàm nghề Giám đốc và Marketing (tháng 11/2023); Chương trình trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên và giảng viên (tháng 5/2024), Chương trình Hội thảo cấp khoa (tháng 6/2024).***



Ảnh: Bà Nguyễn Hải Lý, Giám đốc Viettel TP Hải Dương giao lưu cùng sinh viên

Đặc biệt, trong chương trình, sinh viên được lắng nghe chia sẻ về sự nghiệp của bản thân, định hướng nghề nghiệp cũng như những tiêu chí mà nhà tuyển dụng quan tâm từ bà Nguyễn Hải Lý, giám đốc Viettel TP Hải Dương. Bà cũng cam kết sẽ đồng hành cùng Khoa Kinh tế - Quản trị trong tất cả mọi hoạt động từ đào tạo, phong trào cũng như hoạt động thực tế, thực hành, thực tập cho sinh viên.



Ảnh: Ông Tăng Bá Thanh, Phó giám đốc Viettel TP Hải Dương giới thiệu về doanh nghiệp



Ảnh: Sinh viên Nguyễn Anh Quân - lớp K11.QTKD chia sẻ kinh nghiệm học tập cũng như tham gia các hoạt động Đoàn, Hội với tân sinh viên



Ảnh: Ban lãnh đạo Viettel TP Hải Dương và Futurelang chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị



Ảnh: Toàn cảnh Hội trường

Chương trình gặp mặt tân sinh viên khóa mới K13, trao học bổng tiếng Anh Futurelang, giao lưu với giám đốc Viettel thành phố Hải Dương diễn ra trong gần 3 giờ đồng hồ và kết thúc thành công tốt đẹp. Chương trình đã để lại nhiều cảm xúc hân hoan cho giảng viên và sinh viên, với niềm tin trong năm học 2023-2024, dưới sự chỉ đạo và quan tâm của Ban lãnh đạo Nhà trường, Khoa Kinh tế - Quản trị sẽ đạt được các mục tiêu đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

*Bài viết: Lê Nguyệt
Khoa Kinh tế - Quản trị*